

# กสท.วอนผู้รู้ช่วยคิดปมช่อง3

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายอรรถชัย จิตรภานุวัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด หรือช่อง 3 อนาล็อก และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด หรือช่อง 3 ดิจิตอล ได้ยื่นหนังสือมายังบอร์ด กสท. เพื่อขอเจรจาเพิ่มเติม โดยให้เหตุผลว่า ข้อเสนอที่จะให้ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบอนาล็อก และในระบบดิจิตอลผ่านทางช่อง 3 เอชดี หรือช่อง 33 ที่บอร์ด กสท. มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ให้เสนอผังรายการมายังบอร์ด กสท. พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของผังรายการเพื่อออกอากาศคู่ขนานนั้น ทางช่อง 3 เห็นว่า แนวทางของบอร์ด กสท.ไม่สมบูรณ์พอในทางกฎหมาย อีกทั้งยังคงติดขัดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์รายการจากบริษัทนิติบุคคลหนึ่งไปยังอีกนิติบุคคลหนึ่ง โดยช่อง 3 แจ้งด้วยว่าสิ่งที่ช่อง 3 ต้องการ คือ การส่งต่อสัญญาอนาล็อกไปออกอากาศบนทีวีดิจิตอลทันที (เรียลไทม์ พาร์ททู) และยังไม่กำหนดวันว่าจะเจรจากับช่อง 3 อีกครั้งเมื่อใด

“ประเด็นทางกฎหมายที่ยังติดขัดอยู่ในขณะนี้ ทาง กสท.ขอเปิดกว้าง ไม่เพียงแต่ช่อง 3 แต่ในส่วนของผู้รู้ในอุตสาหกรรมหรือนักวิชาการ ที่เข้าใจหัวใจหลักของปัญหาจากแผนธุรกิจช่อง 3 ในครั้งนี้ หากใครมีแนวทางหรือแผนงานในการจัดการกับปัญหา ขอให้ส่งมาให้ กสท.พิจารณา เพื่อช่วย กสท. คิด ทั้งนี้ในส่วนของ กสท.จะไม่เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอะไรให้ช่อง 3 อีกแล้ว เพราะไม่ใช่หน้าที่ของ กสท.” นายอรรถชัยกล่าว

นายอรรถชัยกล่าวด้วยว่า สำหรับกระบวนการต่อจากนี้ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดคำสั่งของศาลปกครองที่จะคุ้มครองไม่ให้ช่อง 3 จอดำ บนทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ บอร์ด กสท.ทั้ง 3 คน ได้แก่ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์, พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ และตน จะเดินทางไปให้การต่อศาลปกครอง จากกรณีที่ 5 บริษัทเคเบิลทีวี ฟ้องมติบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ให้ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวีนำช่อง 3 อนาล็อกออกจากการให้บริการในโครงข่ายของตนเอง ส่วนการเจรจาเพิ่มเติมกับช่อง 3 ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการเจรจาเกิดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากการหารือคาดว่าจะเป็นประเด็นเดิมๆ ที่เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว



## » อาร์เอสยื่นฟ้องกสท.

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้อง พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นคดีอาญาอันสืบเนื่องจากการที่บริษัทได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายขัดแย้งกับกรณีฟุตบอลโลก 2014 ทั้งนี้ต่อไปจะเป็นกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 5 ตุลาคม 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 4733

หน้า: 4(ล่างขวา)

Col.Inch: 18.55 Ad Value: 24,115

PRValue (x3): 72,345

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผลักดันกสทช.ออกกฎหมาย"ทำงานที่บ้าน"

## ผลักดันกสทช. ออกกฎหมาย 'ทำงานที่บ้าน'

● มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันภัยพิบัติ ยื่นจดหมายเปิดผนึก นำร่องกฎหมาย 'ทำงานที่บ้าน'

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ตัวแทนจากทั้งสามองค์กร ได้แก่ ศ.ดร.นิลวรรณ เพชรระบูรณิน ประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล รองประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย และนายปรานต์ สยามวาลา นายกสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันภัยพิบัติ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ พ.อ. ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิวรรณ ประธานกิจการโทรคมนาคม เพื่อหารือเสนอให้มีการผลักดันกฎหมาย ทำงานที่บ้าน ให้เป็นรูปธรรม

ตัวแทนจากทั้งสามองค์กร ผลักดันให้

มีการจัดการให้ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่าเกาหลีใต้ ครอบคลุมทุกภาคในราคาไม่แพง เพื่อจูงใจให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ โดย 1.จัดทำผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าของข้อปฏิบัติ ทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและผลการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ เพื่อนำเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการ 3.ติดตามผลลัพธ์ทั้งด้านสังคม นายจ้าง และลูกจ้าง

หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบไปด้วย 1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการออกกฎหมาย ทำงานที่บ้าน บังคับใช้เพื่อประโยชน์ของชาติและทุกภาคส่วน 2.กระทรวงแรงงาน ให้การสนับสนุนผลักดันกฎหมายบังคับองค์กรรัฐและเอกชนปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 3.กสทช. และ กทค. ให้การสนับสนุนทางโครงข่ายระบบสื่อสาร และซอฟต์แวร์ ซึ่งทั้งสามองค์กรจะได้เข้าไปประสานงาน พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการผลักดันกฎหมายทำงานที่บ้านให้เกิดเป็นจริงเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชน



# ดีเดย์ 25 ต.ค. แลก Set Top Box 21 จังหวัดเฮ!!ได้ดูทีวีดิจิตอล

## รายงาน

■ ไล่ข่าวการตลาด

เตรียมแจกแล้วสำหรับ “คู่มือเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” ประมาณ 4.64 ล้านฉบับ โดยล่าสุดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะส่งมอบคู่มือให้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นำไปแจกจ่ายใน 21 จังหวัดพื้นที่จังหวัดที่มีโครงข่ายสัญญาณครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80%

นำร่องจังหวัดที่จะเริ่มแจกทั้งหมดได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ระยอง สุพรรณบุรี หนองคาย สุโขทัย อุตรดิตถ์ จะเข้เกรา สมุทรสงคราม พัทลุง สงขลา นครนายกราชบุรี และชัยนาท โดยคู่มือดังกล่าว คาดว่าจะทยอยถึงมือประชาชนประมาณวันที่ 14-15 ตุลาคมนี้

## ดีเดย์แลกรับกล่อง 25 ต.ค.

“สุagr ดัณฑลลลลล” เลขาธลการ กสทช. เป็ดเผยว่ สำหรับซ้ันตอนการ แจกคูปองที่ว้ดีจลตอล กสทช.ได้กำหนด ว้ันและเวลาล่างว้ ด้งตอลไปน้ 1.ว้ันที่ 10 ตุลาคม กสทช.จะส่งมอบคูปองแก่ไปรษณลย้ไทยเพ่อนำไปแจกประว้าชนเบ้องด้นจำนวน 4.64 ล้ำนฉบับ จำนวนพ้ันที่ 21 จ้งหวัด 2.ว้ันที่ 14-15 ตุลาคม คาลว้คูปองด้งกล่วว่าจะเร่มทยอยถ้ถึงม้อประว้าชน 3.ว้ันที่ 16 ตุลาคม กสทช.จะลงพ้ันที่บางจ้งหวัดเพอดลตามการร้บแจกคูปอง และตรวจสอลสลญว้าโครงข่ายที่เข้ถ้ถึง 4.ว้ันที่ 20 ตุลาคม จะให้ผู้ประกอบการวางจุดข่ายกล่อ่งที่ว้ดีจลตอลตามถ้แ้งไว้กับกสทช.

“สำหรับคูปองที่แจกค้ร้งน้มีมุลค่ว 690 บาทโดยประว้าชนสามารถนำไปเป้นส่วนลดซ้อกล่องที่ว้ดีจลตอลภาคพื้นดินและโทรท้ศน้ที่มีระบบ DVB-T2 ได้เพ่อนั้น ขณะเดยว้กันประว้าชนที่ร้บคูปองแล้วสามารถนำมแจก

ร้บกล่องและโทรท้ศน้ด้งกล่วว้ได้ด้งแต่ว้ันที่ 25 ตุลาคม เป้นด้นไป โดยกระบวนการจ้ดส่งคูปองจะนำจ่ายผ่านไปรษณลย้เพ่อนั้น และประว้าชนต้องนำไปแจกร้บกล่อง หรือที่ว้ภายใน 6 เดือนนอกจากน้ กสทช.ได้ด้งเพ่อหมายจะทยอยแจกให้ครบ 45 จ้งหวัดภายในล้ันปีน้”

## 2 ปีแจกครบทุกครัวเรือน

กสทช.ด้งเป้าแจกคูปองให้ครบคูลุม 11.89 ล้ำนคร้วเรื้อน หรือ 52% ของจำนวนประว้าชนที่ร้บชมโทรท้ศน้ก่อนจะเร้งแจกให้ครบท่วประเทศภายใน 2 ปี รวม 22.9 ล้ำนคร้วเรื้อน นอกจากน้ยังได้เป็ดร้บร้ษท้ผู้ผลลตกล่องเข้ร่วมโครงการตอลเนื่อง แต่ในขณะน้ได้มีร้ษท้ที่ผ่านเกณฑ์การค้ดเลือ่จากกสทช.แล้วจำนวนท้งหมด 52 ราย โดยเงื้อนไขของร้ษท้ จะต้องม้จุดร้บแจกคูปองที่ครอบคูลุม ร้บประก้นกล่องระยเวลล 2 ปี ซ้่งหากกล่องม้ปัญหาลใน 30 ว้ัน จะต้องเปเลี่ยนกล่องได้ท้ันที่

## ขั้นตอนการใช้คู่มือ **ดิจิตอลทีวี**

**1**

**แจก**



**มีเจ้าบ้าน**  
14.1 ล้านครัวเรือน

**ไม่แจก**



**ไม่มีเจ้าบ้าน ไม่มีผู้อยู่อาศัย**  
7.3 ล้านครัวเรือน

**ไม่แจก**



**ไม่มีเจ้าบ้าน แต่มีผู้อยู่อาศัย**  
2.4 ล้านครัวเรือน

**ส่งคู่มือ**  
ทางไปรษณีย์ทุกครัวเรือน  
ที่มีเจ้าบ้าน



**2**

● นำคู่มือและเอกสารไปยัง  
จุดที่บริษัทร่วมโครงการกำหนด

**เจ้าบ้านดำเนินการ**

คู่มือ  
บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา  
ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา

**ผู้ดำเนินการแทน**

คู่มือ  
บัตรประชาชนเจ้าบ้านตัวจริงและสำเนา  
ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา  
หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลังคู่มือ)  
บัตรประชาชนผู้ดำเนินการแทน  
ตัวจริงและสำเนา

● แลกซื้อกล่อง Set Top Box  
หรือ TV ที่รองรับระบบดิจิตอล

"ที่มีสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการ กับ nanob."



**3**



Website : digitalnbc.go.th / Facebook : digitalnbc  
Youtube : digitalnbc



### โหลกแอฟ ตรวจสอบสัญญาณ DTV

ขณะเดียวกันกสทช.

ได้จัดระบบ

ตรวจสอบพื้นที่  
ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล  
(DTV Service Area) เพื่อช่วยเหลือ  
ประชาชนในการหาทิศทางในการรับ  
สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล เป็นการสนับสนุน  
การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน  
ระบบดิจิตอลของประชาชน อันเป็นสิ่ง  
สำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนไปสู่  
การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ  
ดิจิตอลของประเทศไทย การทำงานของ  
ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุม  
สัญญาณทีวีดิจิตอลจะทำงาน  
โดยอาศัยแบบจำลองการแพร่  
กระจายคลื่นประกอบกับข้อมูล  
ทางเทคนิคของผู้ให้บริการโครงข่าย  
เฉพาะในส่วนนี้ของสถานีหลักในการตรวจสอบ  
พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ  
“ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุม  
สัญญาณทีวีดิจิตอล หรือ DTV Service  
Area ของสำนักงานกสทช. สามารถ  
ดาวน์โหลดได้ง่ายๆ โดย ไอโฟน ไอแพด  
สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ค้นหา  
คำว่า DTV Service Area สำหรับโทรศัพท์  
เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ  
แอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play  
Store ค้นหาคำว่า DTV Service Area  
แล้วติดตั้งตามปกติ นอกจากนั้นยัง  
สามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ [http://dtv-  
servicearea.nbc.go.th](http://dtv-servicearea.nbc.go.th) อีกด้วย”

### คุมเข้มผู้ประกอบการทุจจริต

ล่าสุดกสทช.ได้เชิญผู้ประกอบการ  
ทั้งหมด 42 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ  
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนใน  
การเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาค  
พื้นดินระบบดิจิตอล อาทิ บริษัท คราวน  
เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท  
สามารถ วิศวกรรม จำกัด, บริษัท แพลน  
เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน),  
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ต  
ติ้ง จำกัด ฯลฯ เพื่อประชุมและชี้แจง  
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยน  
ผ่านครั้งนี้ อีกทั้งยังย้ำว่าจะดำเนินการ

ทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดหากพบผู้ประกอบการรายใดกระทำการทุจริต นอกจากนั้นกสทช. จะจัดงานสารทการดำเนินการรับแลกเปลี่ยนของจุดให้บริการหน้าร้านแก่ผู้ประกอบการด้วยในวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้

“กสทช. ขอเตือนให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อใครที่อ้างว่าเป็นตัวแทนกสทช. มาขอสำเนาบัตรประชาชนดำเนินการเกี่ยวกับกล่องดิจิตอล เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง หากพบเห็นการกระทำดังกล่าวให้แจ้งมาได้ทั้งเบอร์โทร. 1200 ขณะเดียวกันการใช้คู่มือเพื่อเป็นส่วนลดนั้นประชาชน 1 คนสามารถใช้คู่มือสูงสุดได้แค่ 3 ใบเท่านั้น อีกทั้งการใช้คู่มือประชาชนจะต้องนำบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน และคู่มือ ใช้ควบคู่เพื่อแลกซื้อด้วย”

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาโครงการนี้ใช้งบประมาณไปแล้ว 220 ล้านบาทต่ำกว่าวงเงินที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. อนุมัติให้กว่า 400 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะส่งคืนเป็นเงินแผ่นดิน

## วันบ็อกซ์ไอเอ็ม เปิดรับแลกกล่องฟรี

นายยุทธศักดิ์ พลทุมมูล ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท วันบ็อกซ์ไอเอ็ม จำกัดเปิดเผยว่า พันธมิตรทุกรายจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งบริษัทยังได้จับมือร่วมกับพันธมิตรสาขาธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมทั้งมอบความสุขให้ประชาชนที่ได้รับคู่มือมูลค่า 690 บาทแล้วสามารถนำมาแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล มูลค่า 1,190 บาท โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ซึ่งจำนวนกล่องที่รับแลกครั้งนี้บริษัทได้ไว้กว่า 10 ล้านชุด หรือคิดเป็นมูลค่ารวมลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท

“บริษัทจะทยอยแลกรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด ซึ่งบริษัทจะเตรียมสินค้าไว้ประมาณเดือนละ 1 ล้านชุด และถ้ายังมีความต้องการจากประชาชนเพิ่มเติม บริษัทก็จะขยายเวลาแลกรับสินค้าออกไปอีกจนกว่าจะครบความต้องการของทุกครอบครัว”



■ sujanya@thanonline.com

... ♦ อินโฟเควสท์ฉบับนี้เช็คชั้นข่าวการตลาด ขอแนะนำคอลัมน์ใหม่ “World of Digital TV” ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวแวดวงทีวีดิจิทัลผ่านมุมมองของผู้บริหารในกลุ่มบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) นำโดย “เฮียฮ้อ-สุรัชย์ เชมภูโชติศักดิ์” เพื่อรับกระแสของทีวีดิจิทัล ที่ลงหลักปักฐานมาได้ระยะหนึ่งและกำลังก้าวเข้าสู่รากหญ้าหลังจากที่กสทช. แจก



• อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

คูปอง ทำให้เชื่อว่ากระแสทีวีดิจิทัลจะเริ่มเป็นที่นิยมของคนไทยทั่วประเทศมากขึ้น... เรื่องราวในโลกของทีวีดิจิทัล จะเดินหน้าไปอย่างไร ต้องเผชิญอะไรบ้าง เกาะติดความเคลื่อนไหวได้ทุกฉบับวันอาทิตย์ค่ะ ... ♦ อีกกระแสไม่พูดถึงไม่ได้ คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ปีนี้แม้เหรียญทองไทยจะมาก่อนข้างซ้ำ

ไปนิด... แต่ผลงานนักกีฬาไทยโดยรวมก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะความผิดหวังทั้งหมดโยนไปให้เจ้าภาพอย่าง “เกาหลีใต้” หลังจากที่หลายประเภทกีฬา ต่างลงมติว่าถูกเจ้าภาพ “โกง” จนเป็นเรื่องราวฮอตสุดขีดในโลกโซเชียลมีเดีย เพราะบรรดานักเลงคีย์บอร์ดไทยละเลยความคิดเห็นกันอย่างหนัก ถึงขั้นรณรงค์ให้ลด ละ เลิกใช้สินค้าเกาหลี... ก็ไม่รู้ว่างานนี้บรรดาดีเกาหลีสจะปฏิบัติตามหรือไม่... ♦ หันมาเรื่องของไทยๆ ดีกว่า เพราะมีของดีให้ดูอีกเยอะ ว่าแล้วจอมโปรเจ็กต์อย่าง “อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล” ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) ก็ชุ่มเตรียมงานเทศกาลออกแบบ “Chiang Mai Design Week 2014” ครั้งแรกของไทย กับปรากฏการณ์เนรมิตทั่วทุกย่านของเชียงใหม่ให้เป็นโชว์เคสขนาดยักษ์ในธีม “Born Creative” หวังเป็นสะพานเชื่อมโยงภาคธุรกิจสร้างสรรค์และนักออกแบบท้องถิ่นสู่โอกาสโกอินเตอร์ในตลาดดีไซน์สากล พร้อมเผยไฮไลต์กิจกรรมครบถ้วนในงานแถลงข่าววันที่ 7 ตุลาคมนี้ ที่ TCDC เชียงใหม่จ้า... ♦ ผাগประชาสัมพันธ์จากกลุ่ม ปตท. ขอเชิญชวนชาวใต้ ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน PTT Science Challenge “ประลองวิทย์ พิชิตจักรวาล” เพื่อร่วมทำประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชิงรางวัลเยือน The Kennedy Space Center องค์การนาซ่า ณ สหรัฐอเมริกา สนใจดาวโหลดใบสมัครได้ที่ [www.facebook.com/WeLovePTT](http://www.facebook.com/WeLovePTT) ... ♦



จีนทำเนียบเด็กแสบทั้งที่ได้เงินชดเชยจากการเสียโอกาสทางธุรกิจ เมื่อ กสท. มีคำวินิจฉัยฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีครบ 64 แมตช์ไปแล้วตั้ง ๑69 ล้านบาท ล่าสุด อาร์เอส โขว์เก็บกดด้วยการฟ้องอาญา พ.อ.นที สุกสรณ์ ประธาน กสท. แต่เพียงผู้เดียว ข้อหาละเมิดมาตรา 157 เพราะบังคับใช้กฎหมายแบบไม่แฟร์...@ ฉลองครบรอบ 24 ปี ขึ้นสู่อีพี 25 เอไอเอส ส่งรูป ซีอีโอสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ ถือเค็กมาประชาสัมพันธ์ คุณเณฯ นึกว่า ซีอีโอฉลองวัยเบญจเพส เพราะหน้าเด็ก ตึง เป๊ะ มาก...@ พ.อ.นที สุกสรณ์ กรรมการ กสท. จัดคลาสให้ความรู้แก่ข่าวเรื่อง ช่อง ๑ กับปัญหาที่วีดิจิตอล เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นลีลาทำซีดีของท่านอาจารย์แล้ว ขอบอกว่า "ครูมีโอโปร" มาเอง...@ เขายังแสดงความเชื่อมั่นว่า ปัญหาของช่อง ๑ นั้น น่าจะหาข้อสรุปได้ก่อนวันที่ 11 ต.ค. เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นเดดไลน์ที่ศาลให้การผ่อนผันช่อง ๑ นาสื่อออกอากาศบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล เพราะตอนนี้ "ตราหมา" เริ่มน้อยลงแล้ว...@ กสท. จัดทำระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล (DTV Service Area) เพื่อช่วยเหลือประชาชนหาทิศทางในการหาจุดวางสายหรือเสาอากาศ ให้รับสัญญาณระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่าน App Store ค้นหาว่า DTV Service Area เช่นเดียวกับแอนดรอยด์ โหลดผ่าน Play Store ค้นหาว่า DTV Service Area แล้วติดตั้งตามปกติ นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์

<http://dtvservicearea.nbt.go.th> อีกด้วย...@ กินรวบมันเป็นอย่างนี้เอง บอร์ด ทีไอที ตั้ง ฉันทนา เลขาธิการวิงส์ กรรมการ เป็นรักษาการซีอีโอ ควบรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ควบ ๑ ตำแหน่งรวด ยังดีที่กินเงินเดือนเก้าอี้เดียว ส่วนรองอีก 12 คน และผู้ช่วยอีกมากกว่า 20 ตำแหน่ง ส่งให้ไปผลิตยูง ดายหน้า มั่งก็ได้ เพราะไม่มีอะไรทำ...@ พรชัย รุจิประภา รว. ไอซีที วิ่งรอกมอนโยบาย ให้นำหน่วยงานในสังกัด สักดาที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ กสท-ไพบรณีย์ จนไม่ได้กินข้าวกินปลา สักดาหน้าเป็นคิวของสุดตึง ทีไอที จำกัด (มหาชน) เจอคิวนี้ คาดว่า จะไม่แค่ออกกินข้าวแต่อาจถึงไม่ได้กลับบ้านกลับช่องหนักกว่ากูน้าท่วม...@ ครอบรอบ 11 ปีกระทรวง ไอซีที เมธินี เทพมณี ปลัดหญิงคนที่ ๑ ประจำกระทรวง จัดแท็กทีมตั้งรองปลัดหญิง 2 คน และผู้ตรวจหญิงอีก ๑ ฟรุ้งฟริ้งมั่งมั่งสุดๆ...@ ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา กรรมการ กสท. ที่ทำสถิติเดินทางสูงสุด ได้แก่ เต๋น เต๋น เต๋น พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ฟันไป 129 วัน ส่วนอันดับ 2 ตกเป็นของ พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. พาไปเส้นยาแดงผ่าแปด เก็บสเปร์ไป 122 วัน...@ อึดอัดหนาวเรอ เพราะชื่อซ้ำกัน กสท โทรคมนาคม มีคำริ เปลี่ยนชื่อ รีแบรนด์ใหม่ เพราะแม้จะเกิดก่อน แต่ความฮอตเวอร์ เทียบไม่ติดกับ บอร์ด กสท. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ แต่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร คงต้องคิดให้รอบคอบ โปรดติดตาม...@



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 5 ตุลาคม 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12224

Col.Inch: 9.26

Ad Value: 6,945

หน้า: 17(บนขวา)

PRValue (x3): 20,835

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Tech for Life: เช็คลัญญาณ



สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดสร้างระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล (DTV Service Area) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการหาทิศทางในการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ทั้งนี้สามารถตรวจสอบด้วยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันจากแอปสโตร์ หรือเพลย์สโตร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ <http://dtvservicearea.nbt.go.th>



ISOV นำสนใจในสัปดาห์นี้ คือ การหารือร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะหารือร่วมกันในวันจันทร์ที่ 6 ต.ค.นี้ โดยคาดว่าจะมีการนำผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสีย ประเมินสถานการณ์จากฝ่ายความมั่นคงว่า หากรัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่จะเป็นอย่างไรเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรียกร้องให้ คสช.แก้ไขประกาศเพราะได้รับผลกระทบโดยตรง คาดว่าหลังการหารือจะมีการนำเอาข้อสรุปไปพิจารณาขั้นสุดท้ายในการประชุม ครม. วันที่ 7 ต.ค.นี้

สำหรับการแก้ไขปัญหาของ 3 อนุสัญญาการค้าที่ยังค้างคายน่าจะจบได้ในสัปดาห์นี้ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำลังรอบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย ผู้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 33 เอชดี ส่งผังรายการที่จะออกรายการคู่ขนานมาให้ กสทช. พิจารณา ซึ่งปัญหาทั้งหมดจะต้องจบก่อนวันที่ 11 ต.ค.

ในสัปดาห์นี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะเริ่มเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลา 7 วัน โดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 3-9 ต.ค.นี้ และหลังจากที่ สปช.รายงานตัวแล้วเสร็จ ก็จะมีการกำหนดวันประชุม สปช.นัดแรก เพื่อเลือกประธาน สปช.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จัดงานวันไปรษณีย์โลก World Post Day 2014 ระหว่างวันที่ 3-9 ต.ค.นี้ ที่ชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ■



## LOSERS

### How to scam the coupons

The National Broadcasting and Telecommunications Commission last week announced for the 14th month in a row that it is almost ready to begin posting out coupons that will give a 690 baht discount on a digital TV set-top box. NBTC secretary-general Takorn Tantasith said strict guidelines are in place to prevent petty graft. He then proceed to lay out several ways the public can cheat the system. You could sell your free coupon, for example.